



Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình Lớp 6 - 8

“Các tiêu chuẩn về giáo dục đời sống gia đình của Virginia cung cấp chương trình giảng dạy K-12 toàn diện, tuần tự. Các tiêu chuẩn này bao gồm các buổi giảng dạy phù hợp với lứa tuổi về đời sống gia đình và các mối quan hệ cộng đồng, giáo dục kiêng quan hệ tình dục, giá trị của việc trì hoãn hoạt động tình dục, tính dục con người và sinh sản của con người. Mục đích của các buổi giảng dạy này là thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh, nuôi dưỡng khái niệm tích cực về bản thân và cung cấp các cơ chế để đối phó với áp lực đồng trang lứa và những căng thẳng của cuộc sống hiện đại tùy theo các giai đoạn phát triển và khả năng của học sinh”. (<https://www.doe.virginia.gov/teaching-learning-assessment/instruction/family-life-education>)

Tất cả các tài liệu giảng dạy dùng trong chương trình giáo dục đời sống gia đình đều được Ban Cố Vấn Sức Khỏe Học Đường của Hampton City Schools phê duyệt và xem xét. Phụ huynh và người giám hộ có quyền xem chương trình Giáo Dục Đời Sống Gia Đình do học khu cung cấp, bao gồm tất cả các tài liệu bằng văn bản và tài liệu bổ sung được sử dụng trong chương trình.

Cách xem tài liệu:

- Bản tóm tắt các chủ đề và bài học có sẵn trong tab Giáo Dục Đời Sống Gia Đình trên [trang web](#) Giáo Dục Sức Khỏe Thể Chất & Tinh Thần.
- Phụ huynh có thể xem tài liệu giảng dạy trực tuyến thông qua **Parent Square** bằng cách chỉ cần đăng nhập và nhấp vào Liên Kết Nguồn Lực.
- Bản in đầy đủ của tất cả các tài liệu in và bản diễn giải của tất cả các tài liệu nghe nhìn được lưu giữ trong trung tâm truyền thông hoặc trong kho văn phòng chính của trường và được cung cấp để phụ huynh hoặc người giám hộ xem trong giờ hành chính của trường trước và trong năm học theo lịch hẹn. Để xem các tài liệu này, vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách sức khỏe thể chất và tinh thần của con quý vị.

Phụ huynh có thể chọn từ chối cho con tham gia vào buổi giảng dạy đời sống gia đình. **Nếu quý vị không muốn con mình tham gia vào chương trình Đời Sống Gia Đình, vui lòng gửi thư cho giáo viên của con quý vị trước khi buổi giảng dạy bắt đầu (xem ngày giảng dạy bên dưới).** Vui lòng ghi rõ họ tên đầy đủ, lớp và tên trường của con quý vị trong thư. Đối với những trẻ chọn không tham gia, giáo viên sẽ sắp xếp các bài học thay thế cho các bài học về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình. Nếu quý vị muốn con mình tham gia buổi giảng dạy về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình, quý vị không cần phải làm gì cả.

Nếu muốn xem lại các tiêu chuẩn học tập về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình, quý vị có thể xem tại: [TAI ĐÂY](#). Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Chương Trình Giáo Dục Đời Sống Gia Đình của chúng tôi tại Hampton City Schools, vui lòng liên hệ với văn phòng Giáo Dục Sức Khỏe Thể Chất & Tinh Thần.

Các Chủ Đề Được Dạy Trong Chương Trình Giáo Dục Đời Sống Gia Đình theo lớp.

Lớp Sáu:	Lớp Bảy:	Lớp Tám:
FLE 6.1 Vệ Sinh Cá Nhân	FLE 7.2 Giải Phẫu & Tuổi Dậy Thì	FLE 8.1 Các Giai Đoạn Phát Triển Ở Người
FLE 6.3 Tuổi Dậy Thì	FLE 7.5 Thông Tin Trên Các Phương Tiện Truyền Thông & An Toàn Trên Internet	FLE 8.1 Ôn Lại về Giải Phẫu
FLE 6.4 Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục	FLE 7.6 Các Vấn Đề Liên Quan Đến Internet; nạn buôn người	FLE 8.3 Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Trực Tuyến
FLE 6.5 HIV/AIDS	FLE 7.7 Hậu Quả của Hoạt Động Tình Dục Ở Tuổi Vị Thành Niên	FLE 8.5 Hẹn Hò/Các Mối Quan Hệ Hẹn Hò Lạm Dụng
FLE 6.6 Sinh Sản Ở Người	FLE 7.7 Lợi Ích của Việc Trì Hoãn Hoạt Động Tình Dục	FLE 8.7 Giáo Dục Kiêng Quan Hệ Tình Dục
FLE 6.6 Lợi Ích của Việc Trì Hoãn Hoạt Động Tình Dục	FLE 7.8 Các Dấu Hiệu và Triệu Chứng Mang Thai	FLE 8.11 Phòng Ngừa Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục (Sexually transmitted infections, STI)
FLE 6.8 Hiểu về Lạm Dụng & Bỏ Rơi Trẻ Em	FLE 7.10 Ngăn Chặn Tấn Công Tình Dục	FLE 8.11 Ngừa Thai
FLE 6.8 Ngăn Chặn Lạm Dụng Tình Dục	FLE 7.11 Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục	FLE 8.13 Ngăn Chặn Tấn Công Tình Dục
FLE 6.11 Ngăn Chặn Quấy Rối Tình Dục		FLE 8.14 /HIV/AIDS
FLE 6.12 Luật về Buôn Bán Người		FLE 8.10 Các Vấn Đề Liên Quan đến Mang Thai Ở Tuổi Vị Thành Niên

Buổi giảng dạy về Đời sống Gia đình sẽ diễn ra _____.